



ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

.....

ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ มาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  
ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  
ปฏิบัติการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในลำดับที่ ๘ - ๑๒, ๑๔ - ๑๖, ๑๙, ๓๐ - ๓๓ และ ๓๕ - ๓๖ จำนวน ๑๕ ราย  
มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของสำนักงาน  
สถิติแห่งชาติ และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน  
ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกำหนด  
วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมิน	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - ชื่อสกุล
๐๑	๖๖๐๔๐๐๔๐	นางสาววารุณี ศิริจันทร์
๐๒	๖๖๐๔๐๐๗๗	นายธวัชชัย เจริญหุ่น
๐๓	๖๖๐๔๐๐๗๘	นายพงศกร สิงห์ประยูร

หากได้ดำเนินการสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งถูกต้องครบถ้วน  
ตามวันที่กำหนดแล้ว แต่ไม่มีชื่อปรากฏ ให้ติดต่อมายังกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการกรม  
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๐ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการประกาศรายชื่อเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอแจ้งให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสม  
ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ ทิศเหนือ สำนักงานเลขาธิการกรม  
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวัน เวลา และเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมา  
ในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

วันและเวลา...

วัน และเวลา	เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมิน	เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินฯ
วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (รายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป)	๐๑ - ๐๓	(๑) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว (๒) สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียน แสดงผลการเรียน (Transcript of record) เฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครเข้ารับการประเมินครั้งนี้ (๓) สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) (๔) สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัคร เขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือ ชื่อกำกับไว้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ปิยนุช วุฒิสอน

(นางปิยนุช วุฒิสอน)

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ